



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑๐๑๖

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน/  
ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่/หัวหน้างานวินัยและนิติการ

ตามหนังสือสำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ ที่ อส ๐๐๓๓/๗๕๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ได้แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ศาลปกครองเชียงใหม่ ได้มีคำพิพากษา ในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง คดีหมายเลขดำที่ ๒๗/๗/๒๕๕๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๔๙/๒๕๕๗ ระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ้มสวยสหกิจ ผู้ฟ้องคดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีสาระสำคัญตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ทั้งนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองคลัง กองแผนงาน และกองอาคารและสถานที่ ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบคำพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ และให้เสนอความเห็นต่ออธิการบดีเพื่อประกอบการพิจารณาว่าจะอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาหรือไม่ ด้วยเหตุใด ทั้งนี้ หากเห็นควรให้ดำเนินการอุทธรณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดแจ้งเหตุข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่จะโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาให้งานวินัยและนิติการ ภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลเสนอสำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบคำพิพากษาดังกล่าวแล้ว ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะทำการอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวแต่อย่างใด จึงแจ้งสำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ว่า มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่จะโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาของศาล จึงเห็นควรไม่อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลปกครอง

ในการนี้ มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ โดยให้มหาวิทยาลัยชดใช้เงินแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ้มสวยสหกิจ ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๘๕๗,๓๗๖.๓๖ บาท (แปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบหกสตางค์) ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ คดีถึงที่สุด (ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘) ส่วนที่ศาลสั่งให้คืนค่าธรรมเนียมศาลจำนวน ๑๒๕,๓๘๖ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) นั้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ้มสวยสหกิจ ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่เพื่อขอรับค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนจากศาลต่อไป

กองแผนงานได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนจึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ใช้เงินงบบกลางมหาวิทยาลัย ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน ๘๕๗,๓๗๖.๓๖ บาท (แปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบหกสตางค์) เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ใช้เงินงบบกลางมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง กรณี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ้มสวยสหกิจ ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน ๘๕๗,๓๗๖.๓๖ บาท (แปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบหกสตางค์) ตามที่เสนอ และให้กองคลังดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จโดยด่วน ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

๒.ให้นำเสนอคณะกรรมการวางแผน และบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

  
(นางปราณี พันธุ์ดี)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ